

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกาได้สวนข้อเท็จจริง	กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกาได้สวนข้อเท็จจริง	ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต้องประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต้องประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต้องประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต้องประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต้องประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

ลงชื่อสุธาสิทธิ์ เจริญสิทธิ์.....
 (นางสาวสุธาสิทธิ์ เจริญสิทธิ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๔๒๓
 เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
				Likelyhood	Impact	Risk Score	
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการ ไต่สวนข้อเท็จจริง	๑	การรับสำนวนและมอบ สำนวนของผู้รับผิดชอบ สำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบ สำนวนและลงลายมือชื่อรับสำนวน แล้ว แต่มีเจตนาทำสำนวน หรือ เอกสารหลักฐานบางส่วนในสำนวน หาย เพื่อเรียกเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	ผู้รับผิดชอบสำนวน สอบปากคำผู้กล่าวหา/ พยาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนมีเจตนาไม่ เรียกผู้กล่าวหาหรือพยานสำคัญมา สอบปากคำ เพื่อให้สำนวนคดีล่าช้า หรือได้พยานหลักฐานไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจงใจ/ให้ คำมั่นสัญญา/ผู้เชิญ/หลอกลวง ให้ ผู้กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคำที่ เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งใบ สำนวนคดี เพื่อเรียกเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงใน คำให้การที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี เพื่อเรียกเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการขอพยานหลักฐาน จากหน่วยงาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ ครบถ้วน หรือประวิงเวลาในการ ดำเนินการ เพื่อเรียกเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำ พยานหลักฐานที่สำคัญเข้าร่วมไว้ใน สำนวนคดี เพื่อเรียกเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูงมาก

	๔	ผู้รับผิดชอบจำนวนลงพื้นที่ แสวงหาข้อเท็จจริง	(๑) ผู้รับผิดชอบจำนวนเจตนาไม่ลง พื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและ รวบรวมพยานหลักฐานในคดี เพื่อ เรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์คอบ แทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบจำนวนสร้างความ ใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี เกินความจำเป็นอันอาจจะส่งผลให้ เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี เพื่อ เรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์คอบ แทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	ผู้รับผิดชอบจำนวนจัดทำ รายงานผลการแสวงหา ข้อเท็จจริงและการ รวบรวมพยานหลักฐานหรือ รายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงพร้อมเสนอ ความเห็นในคดี	ผู้รับผิดชอบจำนวนจัดทำรายงาน และความเห็นทางคดีไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ รวบรวมมาได้ อันเป็นการเอื้อ ประโยชน์ในทางคดีให้กับฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง เพื่อเรียกปรับเงินหรือ ผลประโยชน์คอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นพิจารณาให้ความเห็น ทางคดี	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการ สำนัก ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. รอง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ได้รับมอบหมาย หรือเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้ามา แทรกแซงหรือชี้แนะหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี อัน ส่งผลต่อรูปคดี เพื่อเรียกปรับเงินหรือ ผลประโยชน์คอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๗	การใช้จ่ายงบประมาณใน การเดินทางไปราชการของ ผู้รับผิดชอบจำนวน	ผู้รับผิดชอบจำนวนมีการเบิกจ่าย งบประมาณในการเดินทางไป ราชการอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไป ในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพ้องที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินการไต่สวน ข้อเท็จจริง การแสวงหา ข้อมูล และการรวบรวม พยานหลักฐาน / ค่าใช้จ่าย ในการประสานงานหรือ พัฒนาสัมพันธภาพของ ผู้รับผิดชอบจำนวน	ผู้รับผิดชอบจำนวนมีการเบิกจ่าย งบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็น การเบิกเท็จ ไม่เหมาะสมหรือจำเป็น ส่อไปในทางทุจริต	๒	๒	๔	ต่ำ
	๙	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พยานของผู้รับผิดชอบ จำนวน	ผู้รับผิดชอบจำนวนมีการเบิกจ่าย งบประมาณอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

	๑๐	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน นายความของ ผู้รับผิดชอบส่วน	ผู้รับผิดชอบส่วนมีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนายความ อันเป็นการ เบิกเห็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้ส่วน ข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบ ส่วน	ผู้รับผิดชอบส่วนมีการเบิกจ่ายค่า เบี้ยประชุมคณะกรรมการได้ ส่วนข้อเท็จจริง อันเป็นการเบิกเห็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๒	การแจ้งข้อกล่าวหา/การ ชี้แจงข้อกล่าวหาของ ผู้รับผิดชอบส่วน	(๑) ผู้รับผิดชอบส่วนเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูก กล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับ การเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี หรือการไม่แจ้งข้อกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบส่วนเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อ เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ความเห็น ทางคดี หรือฐานความผิดเพื่อ ช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง (๓) ผู้รับผิดชอบส่วนเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อ เปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้รับประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๓	การส่งสำนวนการได้ส่วน ข้อเท็จจริงให้พนักงาน อัยการของผู้รับผิดชอบ ส่วน	(๑) ผู้รับผิดชอบส่วนเจตนาไม่ ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการหรือส่ง ล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบส่วนส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการล่าช้า อันเป็น การประวิงเวลา เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูก กล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับ การเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วย กฎหมาย	๒	๕	๑๐	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ศปช. สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใบแจ้งข้อหา	Link เผยแพร่
ดำเนินการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.mca.go.th/mca/press/2021/07/2021072001

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอ্যানหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบจำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบจำนวนเจ็ดคน ไม่พอเพยานหลักฐานจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ครบถ้วน หรือประวัติเวลาในการดำเนินการ เพื่อเรียกเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบจำนวนเจ็ดคน ไม่น่าเพยานหลักฐานที่คำขู่อื่น ส่งผลต่อ รูปคดีเข้าร่วมไว้ในจำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	สูงมาก	๑. มีมาตรการป้องกันทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในเชิงปริมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และใช้มาตรการกับ ติดตาม รายงานและต่อ เลขวิธีการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติกรรมที่ต่อไปในทางทุจริต หรือเรียกเงิน หรือสินไหม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งพฤติกรรมการทราบบทนาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดตรวจสอบ ส่วนรวมทั้งสำนักงานเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้น ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร ๔. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ช.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. ๓. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการ ดำเนินการ และกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่ กำหนด ๔. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อ ศปช. เพื่อเสนอเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ ศปช. ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ รายงานผลต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

<p>การส่งจำนวนการได้สินเชื่อเท็จจึงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบจำนวน</p>	<p>(๑) ผู้รับผิดชอบจำนวนเงินไม่ส่งจำนวนให้พนักงานอัยการหรือส่งล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>(๒) ผู้รับผิดชอบจำนวนส่งจำนวนไปให้พนักงานอัยการล่าช้า อันเป็นการประวิงเวลา เพื่อเรียกเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อันมีขอบข่ายกฎหมาย</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และไม่มีกรณีการทุจริต รายงานและคดีอาชญากรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p>๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติการณ์ที่เข้าไปในทางทุจริต หรือเรียกเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากผู้บังคับบัญชาตำแหน่งการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p> <p>๓. ผู้อำนวยความสะดวก กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่งจำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนักงานเพื่อปฏิบัติ</p> <p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดตรวจสอบจำนวนหรือจำนวนเงินเป็นประจักษ์เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เข้าไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการจับคดีเสื่อมมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการจับคดีเสื่อมมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบจำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อ สปท. เพื่อเสนอเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุด</p>
---	--	---------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	--



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. ๑๙๒๑, ๑๙๒๒

ที่ ปป ๐๐๒๕/๕๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ (กบส.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดกรอบการรายงานรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานใน ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล

๑.๓ คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่คัดเลือกกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากเป็น

กระบวนการในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท. อีกทั้งจากการถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่า ในขั้นตอนการขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการ ยังมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.

๒.๒ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้สำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อให้สำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยัง ศปท. เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

ศปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกระบวนการขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสำนวน และกระบวนการส่งสำนวนให้อัยการของสำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควร

๓.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตราการหรือแนวทางที่กำหนดดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินการแล้วรายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงานตามไปยัง ศปท. เพื่อรวบรวมสรุปวิเคราะห์ และรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป

๓.๓ ลงนามในหนังสือถึง ผอ.กบส. เพื่อส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุธาสิณี เจริญสิทธิ์)

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้า ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท.

๒ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและลงนาม

ในหนังสือที่ กค. ๑๖๐ / ๒๖๐ น.ค.



(นายเอกชัย เกษมสุขสวัสดิ์)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
วันทศ. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

๒๑ - เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว



(นายกุกวิศรุต เกษมสุข)
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.